

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY BẮC

Ngày 12/7/2012, tại 11 Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Tại hội nghị quan trọng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng và giao cho ĐHQGHN làm cơ quan chủ trì Chương trình khoa học công nghệ phát triển bền vững cùng Tây Bắc.

● ĐỖ NGỌC DIỆP

ĐỊA BÀN CHIẾN LƯỢC

Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang) và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tây Bắc có vai trò quyết định sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; có tiềm năng lợi thế về nông, lâm, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu; là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, là căn cứ địa cách mạng của các cuộc kháng chiến.

Tây Bắc là nơi sinh sống của hơn 30 dân tộc, trên 10 triệu người với một không gian văn hóa rất rộng lớn và phong phú. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc có truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, đấu tranh cách mạng kiên cường chống ngoại xâm, cần cù lao động, giàu lòng nhân ái.

Ông Bùi Thanh Thu – Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh, Đảng và Nhà

nước luôn xác định xây dựng và phát triển vùng Tây Bắc vững mạnh toàn diện vừa là yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ cực kì quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh lâu dài của đất nước. Những năm qua, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong vùng đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, liên tục phấn đấu đạt được nhiều tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chậm, hiệu quả thấp và thiếu vững chắc, hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém. Những yếu tố mất ổn định về chính trị còn tiềm ẩn, phải hết sức đề phòng và chủ động giải quyết.

BỆ ĐỠ TRI THỨC PHÁT TRIỂN VÙNG

Ông Bùi Thanh Thu cho rằng, từ trước đến nay, đã có nhiều nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản hoặc chuyển giao

công nghệ được tổ chức triển khai trên địa bàn vùng Tây Bắc hoặc có liên quan đến Tây Bắc song các kết quả nghiên cứu chưa trở thành bộ đỡ tri thức trực tiếp, chưa tương xứng với tiềm năng để phát triển bền vững vùng.

Đồng tình với quan điểm coi sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, theo ý kiến không chỉ của riêng ông Bùi Thanh Thu mà còn của đại đa số các đại biểu tham dự hội nghị ngày 12/7/2012 và hội nghị 10/4/2012 do ĐHQGHN tổ chức với sự đồng chủ trì của ông Đinh Văn Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững vùng Tây Bắc là phát triển chất lượng nguồn nhân lực bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng cơ sở và phát huy lợi thế của vùng.

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

ĐHQGHN và một số cơ quan khoa học tán đồng với kiến nghị do ĐHQGHN đề xuất, đó là việc xây dựng một chương trình khoa học công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc đã mang tính cấp thiết.

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, chương trình sẽ mang lại lợi ích cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc và nhân dân cả nước. ĐHQGHN có đủ năng lực, nhân lực, thời gian, kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện Đề án này. ĐHQGHN sẵn sàng đảm nhận việc chủ trì chương trình và phối hợp với các cơ quan liên quan trong đó đặc biệt chú trọng đến các cơ quan thuộc khối 4V (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã

đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường. Đó là, sản phẩm đầu tiên và quyết định tất cả thấy sự thành công của chương trình là vấn đề con người. Kinh nghiệm của nhiều vùng miền, đặc biệt là vùng Tây Bắc thì tiềm năng nhiều nhưng chưa được đánh thức. Đào tạo nguồn nhân lực ở các dạng khác nhau đóng vai trò then chốt mang lại thành công của việc triển khai chương trình. Tây Bắc phát triển không chỉ cần thêm đường xá mà còn cần cả sự phát triển nhân lực. ĐHQGHN có sứ mệnh quốc gia trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bên cạnh đó, ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ khoa học giàu kinh nghiệm và đội ngũ học viên sau đại học hùng hậu

thiết để phát triển bền vững khu vực này. Bộ Chính trị quyết định đầu tư 3 chương trình cấp nhà nước với 3 vùng: Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Xuất phát từ tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Tây Bắc hợp với các cơ quan khoa học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học cùng bàn để có chủ trương xây dựng một chương trình cấp Nhà nước phục vụ cho Tây Bắc phát triển bền vững, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là Chương trình mang ý nghĩa nhân văn có tầm quốc gia, thể hiện tinh nghĩa, trách nhiệm đối với Tây Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Chính phủ,



hội Việt Nam, ĐHQGHN và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh) để cùng triển khai thực hiện. Chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là một hoạt động để đội ngũ các nhà khoa học tri ân đối với Tây Bắc – vùng khó khăn nhất của cả nước.

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh tới việc phối hợp về ý tưởng và đề xuất ý tưởng; phối hợp về xây dựng đề án; việc tổ chức thực hiện và đặc biệt là phối hợp về nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực và khó hơn nữa là đưa những kết quả nghiên cứu đó ứng dụng vào thực tiễn của Tây Bắc hay đúng hơn là chịu trách nhiệm tạo được sản phẩm tốt phục vụ đồng bào Tây Bắc.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt tán đồng với ý kiến của

thuộc nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau, tâm huyết cùng thực hiện đề tài, dự án khoa học. ĐHQGHN có kinh nghiệm triển khai hợp tác toàn diện đem đến nhiều thành công với tỉnh Hà Giang – một tỉnh thuộc Tây Bắc. ĐHQGHN coi việc được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình là một vinh dự lớn và sẽ huy động mọi nguồn lực, năng lực để thực hiện chương trình.

TIN TƯỜNG GIAO CHO ĐHQGHN LÀM CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH KHCN

Kết luận tại hội nghị ngày 12/7/2012, sau khi nghe ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo của các cơ quan khoa học và của ĐHQGHN, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Vấn đề đầu tư khoa học công nghệ là cần

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng và giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì Chương trình khoa học công nghệ quan trọng này, thời gian thực hiện năm 2013 - 2015. Phó Thủ tướng lưu ý, Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng xây dựng chương trình thiết thực, hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình. Đại học Quốc gia Hà Nội cần thuyết minh để cương làm rõ mục tiêu, nội dung chương trình, các nhóm giải pháp, các mô hình triển khai áp dụng có hiệu quả trong đời sống đồng bào các dân tộc Tây Bắc.